

## Thêm tài trợ cho tuyển sinh sinh viên

Ngày 28 Tháng Mười Một, 2023 [Yêu cầu về truyền thông](#)

Chính phủ Alberta đang đầu tư thêm \$30 triệu để giúp các cơ quan quản lý trường học giải quyết tốt hơn vấn đề tăng trưởng tuyển sinh.

Năm nay, các cơ quan quản lý trường học đang ghi nhận mức tăng trưởng tuyển sinh cao hơn dự kiến. Để hỗ trợ sinh viên tốt hơn, chính phủ Alberta đang tài trợ thêm \$30 triệu cho năm học 2023-24.

Các cơ quan quản lý trường học sẽ nhận được \$1,500 mỗi học sinh khi tăng số lượng tuyển sinh thực tế từ 0 đến 100 học sinh và nếu tăng trên 100 học sinh thì sẽ được tài trợ ở mức \$2,000 mỗi học sinh.

“Alberta tiếp tục thu hút mọi người từ khắp Canada và trên toàn thế giới. Chúng tôi đã thấy nhiều người mới đến Alberta trong những tháng gần đây, nghĩa là có nhiều trẻ em đăng ký vào trường của chúng tôi hơn. Chúng tôi biết các trường đang phải đối mặt với áp lực tuyển sinh, vì vậy chúng tôi đang cung cấp cho các cơ quan quản lý trường học thêm kinh phí nhằm hỗ trợ các trường và học sinh tốt hơn. Khoản tài trợ này bổ sung cho khoản đầu tư giáo dục mang tính lịch sử được thực hiện trong Ngân Sách 2023.”

*Demetrios Nicolaidis, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục*

Tài trợ sẽ được phân bổ cho các cơ quan quản lý trường học vào tháng Mười Hai thông qua khoản trợ cấp tăng trưởng tuyển sinh bổ sung. Trong năm học hiện tại, trợ cấp tăng trưởng tuyển sinh bổ sung đã được sửa đổi để tất cả các cơ quan quản lý trường học có sự tăng trưởng giờ đây sẽ nhận được tài trợ bổ sung cho mỗi học sinh. Trong năm học trước, chỉ những cơ quan quản lý trường học có tỷ lệ ghi danh trên hai phần trăm mới đủ điều kiện nhận trợ cấp. Trong năm học 2023-24, các cơ quan chức năng sẽ được phân bổ tài trợ dựa trên công thức của năm học trước hoặc công thức sửa đổi, tùy theo công thức nào cung cấp tài trợ nhiều hơn.

“Nhiều hội đồng trường công lập, Công Giáo và Pháp ngữ được bầu chọn tại địa phương của Alberta tiếp tục có mức tăng trưởng tuyển sinh đáng kể và cùng với đó là sự phức tạp ngày càng tăng về số lượng học sinh yêu cầu hỗ trợ về sức khỏe tâm thần, học tập và can thiệp sớm, cũng như tiếng Anh như là một ngôn ngữ bổ sung. Hiệp Hội Hội Đồng Trường Alberta đánh giá cao khoản đầu tư bổ sung này từ chính phủ nhằm giúp các hội đồng trường bảo đảm sự thành công của học sinh.”

*Marilyn Dennis, chủ tịch, Hiệp Hội Hội Đồng Trường Alberta*

“Chúng tôi rất biết ơn vì chính phủ đang đáp ứng mức tăng trưởng tuyển sinh lịch sử và sự phức tạp ngày càng tăng trên khắp các trường CBE. Khoản tài trợ này sẽ cho phép chúng tôi thuê thêm giáo viên và nhân viên tại trường để hỗ trợ học sinh.”

*Laura Hack, chủ tịch hội đồng quản trị, Hội Đồng Giáo Dục Calgary*

“Học khu của chúng tôi đang trải qua sự tăng trưởng chưa từng có. Từ tháng Chín năm 2022 đến tháng Chín năm 2023, số học sinh ghi danh đã tăng 4.6 phần trăm, và chúng tôi tiếp tục chào đón học sinh mới. Chúng tôi rất biết ơn sự tài trợ bổ sung của chính phủ để hỗ trợ các nhu cầu đa dạng của số lượng học sinh ngày càng tăng của chúng tôi.”

*Shannon Cook, chủ tịch hội đồng quản trị, Học Khu Công Giáo Calgary*

“Chúng tôi cố gắng dự báo chính xác các dự báo tuyển sinh của mình, nhưng một số khía cạnh không thể đoán trước được. Bằng cách loại bỏ ngưỡng hai phần trăm và công nhận từng học sinh, chúng tôi sẽ nhận được nhiều tài trợ hơn để quản lý nhu cầu tốt hơn. Mỗi đô la chúng tôi đầu tư cho học sinh của mình đều là đầu tư cho tương lai của Alberta.”

*Sandra Palazzo, chủ tịch hội đồng quản trị, Phân Ban Trường Công Giáo Edmonton*

“Trường Công Lập Edmonton rất biết ơn nguồn tài trợ để hỗ trợ các lớp học của chúng tôi khi chúng tôi tăng thêm 5,000 học sinh mỗi năm. Chúng tôi mong đợi những cuộc đối thoại trong tương lai với chính quyền tỉnh bang về công thức tài trợ.”

*Julie Kusiek, chủ tịch hội đồng quản trị, Trường Công Lập Edmonton*

Trong ba năm tới, chính phủ Alberta sẽ cung cấp hơn \$820 triệu cho các hệ trường học để giải quyết vấn đề tăng trưởng tuyển sinh. Khoản tài trợ này có thể được sử dụng để thuê thêm giáo viên và nhân viên hỗ trợ lớp học, để các cơ quan quản lý trường học có thể quản lý quy mô lớp học và số lượng học sinh ngày càng tăng. Khoản tài trợ mới trị giá \$126 triệu

nữa đang được cung cấp trong ba năm để các cơ quan quản lý trường học có thể hỗ trợ thêm cho các lớp học phức tạp và mang đến cho học sinh thời gian tập trung cũng như sự chú ý mà các em cần.

## Điểm nhanh các dữ kiện

- Trong năm tài chính 2023-24, mức kỷ lục \$8.8 tỷ sẽ được chi cho giáo dục, tương đương với \$44 triệu mỗi ngày học sinh đến trường.
- Chính phủ Alberta đang đầu tư \$2.3 tỷ trong ba năm tới cho các trường học mới và hiện đại hóa.
- Trong Ngân Sách 2023, chính phủ Alberta đã công bố hỗ trợ cho 58 dự án trường học ưu tiên nhằm cung cấp không gian mới và cải tiến cho học sinh, tạo việc làm và hỗ trợ cộng đồng.
- Kế hoạch vốn 2023 bao gồm \$372 triệu cho 33 dự án trường học nhằm cung cấp không gian mới và cải thiện cho học sinh, tạo việc làm và hồi sinh các cộng đồng Alberta.

Điều này bao gồm:

- 10 trường học mới
- 16 trường thay thế
- bảy hiện đại hóa
- Các dự án này sẽ tạo ra hơn 9,400 không gian mới và nâng cấp hơn 15,500

## Thông tin liên quan

- [Hỗ trợ nhiều học sinh hơn trong lớp học | Appuyer un plus grand nombre d'élèves dans les classes](#) (Ngày 9 tháng Ba, 2023)
- [Thêm tài trợ cho các lớp học ở Alberta | Plus de financement pour les salles de classe de l'Alberta](#) (Ngày 20 tháng Ba, 2023)

## Đa truyền thông

- [Xem hợp báo](#)